



## เมนูข้อมูล

นายคิต้า

6 ภารกิจด้านการเมืองของรัฐบาล คสช. ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีสูง จะเห็นได้จากผลสำรวจของสำนักโพล เรียกได้ว่า ทุกครั้งให้ความนิยมให้ความเชื่อมั่นอย่างล้นเหลือ ระดับเฉลี่ย 100 เปอร์เซนต์ทุกที

อาจจะเป็นผลมาจากในช่วงหลังของรัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้งอย่างพรรคเพื่อไทยถูกระแส สังคมทำให้เป็นเบียดเบียน ไม่สามารถสร้างผลงานอะไรได้ โดยมีพรรคฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์ กระหน้าซำหนักหน่วง แบบที่เรียกว่าขอเพียง ทำลายคู่แข่งได้ก็ไม่ใช่สนใจว่าจะต้องแลกด้วยอะไร แม้ความสูญเสียจะเป็นประชาธิปไตยซึ่งเป็น หนทางเข้าสู่อำนาจของนักการเมืองก็ตาม

รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจึง ่องานแห่งใจของประชาชนตกต่ำมาตลอด เพราะไม่ สามารถสร้างผลงานได้อย่างรวดเร็ว

และจะว่าไปกระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ที่แม้จะ พ่ายแพ้การเลือกตั้ง แต่ได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มอำนาจจนระบบให้ยึดกุมอำนาจรัฐ ที่สุดแล้ว ความน่าเชื่อถือไม่ได้มีมากจนประคองเสถียรภาพ ไว้ได้อยู่ดี

การเมืองที่ใช้ระบบพรรคการเมืองเป็นช่องทาง เข้ามาบริหารอำนาจรัฐจึงอยู่ในสภาพเสื่อมศรัทธา จากประชาชน เนื่องจากมีแต่ความขัดแย้ง วุ่นวาย ไม่รู้หยุดหย่อน

ดังนั้น เมื่อกองทัพเดินเกมเข้ามายึดอำนาจ กระทำรัฐประหารแล้วจัดการกับความขัดแย้ง แยกแยะทางการเมืองให้ไม่มีการแสดงออก ความ เบื่อหน่ายในความวุ่นวายที่ต่อเนื่องมายาวนานนับ สิบปี จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นดีเห็นงามที่ กองทัพจะเข้ามาจัดระเบียบเพื่อเริ่มต้นกันใหม่

เครดิตรัฐบาล คสช. จึงท่วมท้น ความเชื่อ มั่นในทางการเมืองมีมากมาย

6 อย่างไม่ก็ตาม มติการบริหารจัดการประเทศ นั้นไม่ได้มีแค่การเมือง ยังมีเรื่องของ การบริหารภาคอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ ต่าง ประเทศ หรืออื่นๆ อีกมากมาย

ทุกด้านไม่เพียงต้องใช้ความรู้ความสามารถ เฉพาะ ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่จะเป็น แรงกดดัน ดังนั้น ความสำเร็จในการสร้างผลงาน ซึ่งจะเป็นความเชื่อมั่นที่แท้จริงจึงต้องรอให้เวลา เป็นเครื่องพิสูจน์

ความเชื่อมั่นของคนในประเทศเป็นปัจจัย สำคัญไม่น้อยสำหรับความสำเร็จ เพราะความเชื่อ มั่นจะนำไปให้เกิดความคิดในทางที่ให้ออกาสให้ความ ร่วมมืออย่างเต็มอกเต็มใจ

# ทางเลือกที่ปฏิเสธไม่ได้

การสร้างเชื่อมั่นจึงเป็นเรื่องจำเป็น ซึ่ง รัฐบาล คสช. มีความพยายามที่จะสร้างขึ้นมาอย่างเข้ม ข้นอยู่แล้ว ด้วยการใช้สื่อทุกประเภทตอกย้ำถึยบ และสม่ำเสมอ

แต่อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นที่สร้างด้วยคนของ รัฐบาลเป็นผู้โฆษณาผลงาน จะว่าไปแล้วให้ผลน้อย กว่าที่จะให้คนอื่นเป็นผู้พูด

การปิดปากคนทั่วไปไม่ให้พูดถึงการทำงานของ รัฐบาล คสช. ในทางไม่ดี การทำให้บาง คนบางกลุ่มที่มีบทบาทชี้แนะกระแสดความคิดของ ประชาชนทั่วไปพูดถึงรัฐบาลในทางที่ดี จะส่งผล ให้เกิดความเชื่อมั่นมากกว่าที่คนในรัฐบาลพูดเอง

6 ันการเมืองสามารถจัดการอย่างได้ผลด้วย บังคับเกือบทุกอย่างที่เข้ามาแล้ว

ความน่าสนใจอยู่ที่ความเชื่อมั่นด้านการบริหาร เศรษฐกิจ

หากติดตามการทำงานของรัฐบาลชุดนี้เรื่อยๆ ใกล้เคียงจะพบร่องรอยของความกังวลในการทำงานด้าน น้อยๆ ไม่น้อย ที่สะท้อนได้ชัดที่สุดคือคำสั่งของท่าน ผู้นำประเทศให้เร่งใช้งบประมาณภาครัฐ ทั้งของปี เก่าปีใหม่อย่างรวดเร็ว กระจายเงินของรัฐบาลไปให้ มากและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เกิดการกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม

คำสั่งดังกล่าวนี้สะท้อนว่า ความเป็นไปของปัจจัย ภาคเอกชนไม่จะเป็นการลงทุน การส่งออก ธุรกิจ บริการต่างๆ ยังเป็นที่หวังไม่ได้ จึงต้องใช้การลงทุน ของภาครัฐเข้าไปต่อเติมเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจ ในภาพรวมทรุดลง

เนื่องจากเศรษฐกิจเป็นเรื่องปากท้องจึงอ่อนไหว อย่างยิ่งต่อศรัทธาประชาชนที่จะมอบให้รัฐบาล

ดังนั้น การทำให้เกิดความเชื่อมั่นในด้านนี้จึง เป็นเรื่องจำเป็น

6 ื่อเป็นดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลในการ บริหารเศรษฐกิจมีแค่ไหน มีการสำรวจของสำนัก โพลหนึ่งที่น่าสนใจ

"กรุงเทพโพลล์" ชุดที่ทำการสำรวจความคิด ของนักเศรษฐศาสตร์ทั่วประเทศทั้งจากภาครัฐและ ภาคเอกชน ซึ่งทำมาต่อเนื่องในทุกๆ รัฐบาล ให้นัก เศรษฐศาสตร์เป็นผู้มองและแสดงความคิดเห็นว่า จะเชื่อมั่นรัฐบาลหรือไม่ ซึ่งการสำรวจครั้งล่าสุดออก มาแล้ว

ผลก็คือว่านักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 51.3 มีความ เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของทีมนักเศรษฐกิจ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่เหลือร้อยละ 26.2 ไม่แน่ใจ ส่วนที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นมีร้อยละ 19.2 และที่ไม่เชื่อมั่น เลยมีแค่ร้อยละ 3.3 เท่านั้น

แม้จะเป็นความเชื่อมั่นที่น้อยกว่าผลสำรวจทาง ด้านการเมือง แต่เป็นภาพการเริ่มต้นที่ตงมาไม่ น้อยโดยเฉพาะเมื่อมองในมุมที่ว่านักเศรษฐศาสตร์ ที่ไม่เชื่อมั่นนั้นมีเพียงน้อยนิด หมายความว่า รัฐบาล คสช. แต่มั่นต่อในเรื่องนี้มีอยู่ไม่น้อย

เป็นอันว่าประเทศที่เรียกร้องให้พัฒนา ประชาธิปไตยมากกว่า 80 ปี ที่สุดแล้วประชาชนส่วนใหญ่ให้ความชื่นชมกับอำนาจเผด็จการมากกว่า

แม้แต่นักเศรษฐศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความ รู้สูง มีความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าคน กลุ่มอื่นยังชื่นชมกับรัฐบาลที่มาจากการใช้กำลัง ยึดอำนาจจนกระทั่งแม้ยังไม่เห็นผลงานอะไรเป็น ขึ้นเป็นอันก็ยังให้ความเชื่อมั่นในรัฐบาล คสช. มากมาย

ว่าไปเป็นเรื่องที่นายคิต้าไม่น้อย เมื่อคนไทย เราไม่มีมุมมองยอมรับความเป็นจริงของโครงสร้าง อำนาจ โดยไม่เสียตยพัฒนาการของประชาธิปไตย ที่ดำเนินมาเกือบ 100 ปี

นักเศรษฐศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นมันสมองทาง เศรษฐกิจของประเทศยังให้เครดิตคณะรัฐมนตรี ที่คนจากกองทัพควบคุมกระทรวงสำคัญไว้เกือบ หมด เชื่อมโยงกับคณะรัฐประหารที่เรียกว่าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ อย่างใกล้ชิด โดยผล สำรวจออกมาว่าบรรดานักเศรษฐศาสตร์จากทั่ว ประเทศดังกล่าวมากถึงร้อยละ 44.9 แสดงความ เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่นโยบายซึ่งรัฐบาลที่ไม่ ได้มาจากประชาชนนี้จะบรรลุความสำเร็จตามเป้า หมายที่แถลงไว้ และสถานการณ์บัญญัติแห่งชาติซึ่ง ได้รับแต่งตั้งจากคณะบุคคลเดียวกันให้หวัดผ่าน โดยไม่มีเสียงคัดค้านแม้แต่เสียงเดียว

ที่เหลือนี้หรือร้อยละ 44.9 เห็นว่ามีความเป็น ไปได้น้อย

6 ากมองผ่านความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ ที่กรุงเทพโพลล์สำรวจมาย่อมเห็นได้ชัดว่า ความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร มีมากมายท่วมท้น

กระทั่งคนระดับมันสมองทางเศรษฐกิจของชาติ ยังเฮโลกันฝากความหวังไว้ให้โดยไม่มีความคิดว่า ประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยจะเป็นอุปสรรคต่อ การบริหารประเทศ

ซึ่งต้องนับเป็นโชคคิของคนไทยส่วนใหญ่ ที่พร้อมจะมองความเป็นไปของชาติในมุมมองบวก พร้อมจะชื่นชมยินดีกับความจริงที่เกิดขึ้นกับ ประเทศ

คงมีคนไทยส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังไม่ พร้อมจะยอมรับความเป็นจริงว่าประเทศ ยามนี้ไม่เหมาะกับประชาธิปไตย ●